



# ข่าวย่อ

ธีรเชษฐ์ เพชรโชติ

## “พูล” ส่งจดหมายผ่านอิสรา จีรัฐบาลแจ้งข่าว “เจรจาเหลว”

พูล หรือ องค์กรปลดปล่อย สหปัตตานี ทำจดหมายเปิดผนึก ส่งถึง “ศูนย์ข่าวอิสรา” และออกเป็นแถลงการณ์ในเว็บไซต์ www.puloinfo.net เรียกร้องให้รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แสดงความชัดเจนกรณีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ จากโต๊ะพูดคุยสันติภาพที่รัฐบาลมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา จดหมายลงนามโดยนายกัสตูรี มาห์โกดา ประธานพูล วันที่ 29 มี.ค. 2557 อ้างว่าส่งจากต้นทางประเทศสวีเดน โดยจั่วหัวว่า “ถึงผู้ที่อาจเกี่ยวข้อง” มีเนื้อหาว่าพูลและกลุ่มเคลื่อนไหวปลดปล่อยปัตตานี มีความกังวลอย่างมากต่อคำสัมภาษณ์ของพล.อ.อภินิชร์ หมื่นสวัสดิ์ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) อดีตผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเชี่ยวชาญปัญหาชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่ระบุทำนองว่าคณะพูดคุยฝ่ายรัฐบาลไทยที่นำโดย พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

(สมช.) ไม่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐบาลอย่างแท้จริง ซ้ำยังขาดความรู้ประสบการณ์ ไม่มีแผนที่เดินทาง (โรดแมพ) ไม่มีการเตรียมความพร้อม ทำให้การพูดคุยที่เรียกว่า “เคแอล โพรเซส” (KL process) ไม่ประสบความสำเร็จ จดหมายเปิดผนึกของพูล มีเนื้อหาเรียกร้องให้รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ พล.ท.ภราดร รวมทั้ง พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นแกนนำในคณะพูดคุย สร้างความกระจ่างในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน

*ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าวอิสรา/  
3 เมษายน 2557*

## พัทลุง-ชาวบ้านแห่คืนทองคำชุดได้ที่เขาชัยสน

วันที่ 3 มิถุนายน นายอนันต์ ชูโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) รักษาการรองอธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า หลังจากนายวิ ทับแสง เจ้าของสวนปาล์ม ใน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ที่ขุดพบทองคำโบราณส่งมอบแผ่นทองคำโบราณบางส่วนคืนให้กรมศิลปากร ล่าสุดสั่งการให้นายอาณัติ นำทองคำดังกล่าวส่งมอบให้

นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร เพื่อออกคำสั่งให้นักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์ของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินำไปศึกษาและตรวจสอบที่มา โดยจะเรียกประชุมคณะกรรมการกำหนดเงินรางวัลสำหรับผู้เก็บได้ซึ่งโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน สำหรับประชาชนที่ยังครอบครองทองคำไว้สามารถติดต่อขอส่งมอบคืนได้ตลอดเวลาที่สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั้งนี้เบื้องต้นกำหนดระยะเวลาไว้ภายใน 15 วันต้องนำทองคำส่งมอบคืน หลังจากนั้นบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นต่อไป ต่อมาเมื่อ 13 มิถุนายน นายนิพิฐ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เปิดเผยว่า ตนได้ทำหนังสือไปถึงอธิบดีกรมศิลปากร ขอให้จัดสร้างพิพิธภัณฑที่พัทลุงด้วยมติชนออนไลน์/3 มิถุนายน 2557

## ศอ.บต.ยุค “ภาณุ” เปิดโรดแมพดับไฟใต้ ดัน “กำนัน-ผู้ใหญ่ฯ” สร้างพื้นที่ปลอดภัย

ภายหลังได้รับแต่งตั้งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) แทน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ที่ถูกโยกย้ายเข้าสำนักนายกรัฐมนตรี นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ

ศอ.บต. คนใหม่ ก็ได้ฤกษ์แถลง “โรดแมพดับไฟใต้” ภายใต้ใช้ สโลแกนว่า “ศอ.บต.จริงใจเพื่อบ้านเมือง” มีแผนยุทธศาสตร์หลักชื่อ “แผนงานการพัฒนาเพื่อความมั่นคง” มีสาระสำคัญ คือ (1) ศอ.บต.กับ กอ.รมน.ภาค 4 สน.ทำงานร่วมกัน โดย ศอ.บต. เน้นงานพัฒนาเพื่อลดเหตุร้าย เสริมสร้างความเข้าใจ อำนวยความเป็นธรรม หวังผลความมั่นคงและความปลอดภัย ขณะที่ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เน้นงานความมั่นคง (2) ขับเคลื่อนงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ (ศปก.อำเภอ) (3) ความสงบของหมู่บ้านเป็นจุดแตกหักหรือจุดชี้ขาด จึงต้องเน้นบทบาทก้านั้น ผู้ใหญ่บ้าน ทำงานบูรณาการร่วมกับอำเภอ และ (4) ให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายและความยุติธรรม ตอนท้ายของการประชุมนายภานุกล่าวย้ำว่าการดำเนินงานนั้น พร้อมดำเนินการตามนโยบายและปฏิบัติ ตามคำสั่ง คสช.

ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าวอิศรา/ 11, 13 มิถุนายน 2557

## เปิดโครงสร้างดับไฟใดยุค คสช. ลุยพูดคุยสันติภาพ-ปิดช่องปกรองตนเอง

หลังผ่านการควบคุมอำนาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มาเกือบ 1 เดือนเต็ม จึงเริ่มมีความชัดเจน

เกี่ยวกับแนวนโยบายการแก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็น “วาระแห่งชาติ” วันพุธที่ 18 มิ.ย. 2557 ได้มีการประชุมระหว่างผู้แทนหน่วยงานที่เพื่อหารือเรื่องกรอบโครงสร้างและการทำงานในการกิจดับไฟใต้ ทั้งนี้ การหารือมี 2 ประเด็นหลัก กล่าวคือ (1) โครงสร้างการบริหารจัดการ ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (2) วางกรอบแนวทางและกลไก การพูดคุยสันติภาพกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐบาล ผลจากที่ประชุมมี หลักการก็คือ คสช.ให้ความสำคัญกับการพูดคุยสันติภาพ และจะพยายาม แก้ไขปัญหาอุปสรรคของการพูดคุย ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดผลจริงๆ แต่ก็ ต้องตั้งกำแพงไม่ให้มีการเสนอเรื่อง “การปกครองตนเอง” ขึ้นมาพูดคุย หรือเป็นเงื่อนไข

ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าวอิศรา/ 19 มิถุนายน 2557

## “มหกรรมอาหารฮาลาล ครีวไทยสู่อาเซียน” ของดี 5 จังหวัดชายแดนใต้

5 จังหวัดชายแดนใต้, สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5 จังหวัด, ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “มหกรรมอาหารฮาลาล ครีวไทยสู่อาเซียน” (Halal Food Festival : Thai Cuisine to ASEAN)

ตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดนในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางพารา ฮาลาล และการท่องเที่ยวสู่อาเซียน เมื่อ 20-29 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ปรุงประกอบและจำหน่ายอาหาร ทั้งร้านอาหาร แผงลอย ห้องครัวของ โรงแรม ตลอดถึงโรงครัวของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย และเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล ตลอดจนพัฒนาบุคลากรในภาคบริการ ให้มีศักยภาพด้านการประกอบอาหารให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อกลุ่มจังหวัดมีการพัฒนาเป็นที่เชื่อถือและวางใจแก่ลูกค้าในภูมิภาคอาเซียนต่อไป กิจกรรมเด่นของงาน อาทิ การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ “เส้นทางสู่ฮาลาล”, “ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานฮาลาล” และ “มาตรฐานสู่สถานที่ปรุงประกอบและจำหน่ายอาหารฮาลาล ฯลฯ มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สงขลาทูเดย์/ 24 มิถุนายน 2557

